

Tư vấn nam khoa Hà Nội, khám nam khoa ở đâu tốt nhất Hà Nội

Các nam khoa thường xuyên là những vương mắc tế nhị, nếu không được trị kịp lúc có thể gây ra vô cơ, thi thoảng muộn... Vì vậy, việc thăm khám cùng điều trị sớm những vương mắc bệnh lý nam khoa ở địa điểm uy tín là điều rất quan trọng.

Suy giảm khả năng sinh lý là chủng bệnh ngày một trở cần rộng rãi. Hiện nay đã có phần nhiều địa chỉ nhận khám và cách chữa sinh lý yếu bệnh ở nam giới, nhưng không phải cơ sở nào cũng có thể mang tới kết quả chữa trị như mong muốn của người sở hữu bệnh. Vậy cần phải điều trị bệnh sinh lý yếu ở đâu? Vậy khám bệnh chuyên khoa nam tại đâu tốt?

Các đặc tính xem xét địa điểm khám bệnh nam khoa tại hà nội

Bệnh nam khoa mặc dù ko cần là bệnh lý không tốt đến tiêu chí mạng. Nhưng, quá trình trục sái về sức khỏe sinh lý khiến nam giới mất đi sự tự tin, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cùng với hạnh phúc gia đình. Với những người đang trong độ tuổi sinh đẻ, tuy nhiên vấn đề bệnh nam khoa có thể dẫn tới vô sinh, hãn hữu muộn cùng với những hậu quả về lâu về dài.

Chính từ đó, vấn đề quyết định [phòng khám nam khoa uy tín ở Hà Nội](#) để khám cách điều trị bệnh là điều hết sức cần thiết. Nam giới cần chú tâm một số tiêu chuẩn như sau nhằm chọn lựa được địa điểm bệnh lý nam khoa tốt nhất:

Được cấp phép hoạt động là do Bộ hay Sở Y tế

Đã có cơ sở chi tiết, tin tức khám điều trị bệnh, phí dịch vụ sáng tỏ

Địa điểm hạ tầng khang trang; máy móc, kỹ thuật phần nhiều, tiên tiến

Đáp ứng được yêu cầu về đội ngũ nhân công, y bác sĩ tư vấn trình độ giỏi, đang có trình độ trong lĩnh vực khám chữa trị nam khoa.

Dùng kỹ thuật, kỹ thuật mới trong vấn đề khám trị bệnh.

Quy trình khám bệnh dễ dàng, nhanh chóng.

Bảo mật tin tức, hồ sơ khách hàng nếu đã có yêu cầu.

Phí khám bệnh nam khoa là bao lăm tiền?

Phí khám nam khoa hoặc bảng phí khám bệnh chuyên khoa nam là vấn đề được đa phần quý ông lưu tâm. Cùng với đây cũng chính là nhân tố được lưu tâm hàng đầu. Đã có lẽ, chuẩn mắc tốt nhất về mặt tài chính có thể giúp cho quý ông giảm bớt gánh nặng, bớt sợ hãi về mặt tài chính hơn trong quá trình thăm khám, ngăn ngừa lần khần.

Bên trên thực tại, phí khám bệnh chuyên khoa nam thường xuyên ko quá đắt đỏ như mọi người thường nghĩ. Ngày nay, phí khám nam khoa ngã nghiêng khoảng 150.000 - 300.000 đồng/lần. Song, đây ko nên là Thống kê ấn định của bất kể doanh nghiệp y tế nào. Điều này sẽ hiểu, dựa chính sách rõ rệt mà doanh nghiệp ấy có thể đưa ra Báo cáo phù hợp nhất. Từ đó, rất khó khăn để đưa ra Con số cụ thể nhất.

Tuy nhiên, tổng giá khám bệnh lý nam khoa còn tùy thuộc đa phần yếu tố khác nhau. Chúng thường xuyên có nguy cơ chi phối đa phần tới số tiền mà các quý ông chủ quan cho mỗi lần khám. Rõ ràng như:

Địa điểm thăm khám

Tay nghề tay nghề của chuyên gia chuyên khoa

Hệ thống máy móc, dụng cụ thiết bị y tế

Trường hợp sức khỏe hiện giờ

Nhu cầu thăm khám thêm của người mắc bệnh

Phương hướng cách điều trị bệnh khi chẳng may nhận ra bệnh trong tiến hành phát hiện bệnh

Chi phí ăn uống, đi lại,...

Nếu dự định biết xác thực phí khám bệnh nam khoa là bao nhiêu tiền, hãy chủ động liên lạc trực tiếp cùng với doanh nghiệp dự định thăm khám nhằm được hỗ trợ.

Top 12 địa chỉ khám nam khoa ở Hà Nội tốt nhất

Hiện tại, nhu cầu khám trị bệnh sinh lý càng ngày càng gia tăng cao. Chính do vậy, ở cạnh những cơ sở cũ, nhiều cơ sở y tế khác thường được thành lập cùng với đi vào sinh hoạt. Quan trọng, bệnh ở nam giới cần đang có những hiểu biết nhất định để quyết định địa điểm y tế uy tín. Như sau là những địa chỉ khám nam khoa tốt nhất Hà Nội:

Bệnh viện đa khoa Thái Hà

Năm 2008, bệnh viện đa khoa Thái Hà thành lập trung tâm y khoa số 11 Thái Hà Tùng cùng khả năng chữa trị các bệnh lý nam học cùng phần đông vướng mắc khác về thể trạng. Mục đích là để giảm bớt mức độ quá vận tải trong bệnh viện và tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận được cùng với đảm bảo nhà sản xuất tốt nhất.

Các bác sĩ, bác sĩ tư vấn gánh vác khám bệnh chuyên khoa nam ở đây để là những Giáo Sư, Phó Giáo Sư, tiến sĩ hoặc Thạc sĩ đang công tác ở bệnh viện đa khoa Thái Hà và Trường Đại Học Y Hà Nội. Bên cạnh đó, trọng tâm còn hợp tác cùng với hầu hết bác sĩ chuyên khoa đang có tiếng đang công việc tại các phòng khám tuyến Trung Ương.

Tuy chỉ là một trọng tâm trực thuộc tuy nhiên phòng khám số 11 Thái Hà vẫn được chú trọng đầu tư vô số máy móc tiên tiến, tối tân dùng cho công việc phát hiện nam khoa, chẳng hạn như máy khám nước đái, trang bị chụp cắt lớp vi tính đa dãy, máy chụp MRI, máy khám tinh khí đồ...

Lịch tiến hành việc: 8h-20h

Nguyên tắc đăng ký khám

Để được khám bệnh nam khoa ở [phòng khám nam khoa Thái Hà](#), người bị bệnh phải đặt lịch hứa khám qua sường giờ 24/24h theo số điện thoại 0365 115 116.

Tin tức liên lạc

Địa chỉ: Số 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội

Điện thoại: 0365 115 116

Phòng khám Việt Đức

Đây là một qua các phòng khám lớn khu vực miền Bắc tổng thể, Hà Nội nói riêng. Bên ngoài điểm mạnh về xương khớp, thủ thuật chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức còn là địa chỉ khám cách chữa bệnh nam khoa uy tín chủ yếu.

Rõ rệt, trọng điểm Nam học phòng khám Việt Đức là khu vực trực tiếp khám và cách điều trị những bệnh chuyên khoa nam như: bệnh tinh hoàn, quy đầu, biến đổi chức năng dục tình, bệnh đường toát niệu... Theo khảo sát, mỗi tuần trung tâm kết nạp khám cỡ 500 ca, chữa ngoại khoa tầm 3- Đến 50 ca. Số lượng giường bệnh là 37 cùng với luôn qua trạng thái quá chuyên chở.

Lịch tiến hành việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 5 chỉ khám sáng):

Buổi sáng: 7h-12h

Buổi chiều: 13h30-16h30

Phòng khám Bạch Mai

Khám bệnh chuyên khoa nam tại Hà Nội cơ sở nào tốt? Nam giới cần phải tham khảo phòng khám Bạch Mai. Đây là bệnh viện tuyến đầu trong khám và trị bệnh trên cả nước, được phong danh hiệu bệnh viện tuyệt đối.

Doanh nghiệp Nam học thuộc Khoa Thận bài tiết niệu của phòng khám phù hợp nhằm khám cách điều trị các bệnh như: rối loạn cương dương, bị xuất tinh sớm, các bệnh lý về dịch hoàn, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, vô sinh, thi thoảng muộn... mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động phương án đây vài năm nhưng công ty này đã khẳng định được đảm bảo thông qua việc trị thành công phần lớn ca bệnh khó khăn.

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà P, Số 78, phóng thích, Đống Đa, Hà Nội

Lịch tiến hành việc: từ thứ hai tới thứ 7 (6h30 tới 18h)

Bệnh viện Nam học cùng hãn hữu muộn Việt Bỉ

Đây là bệnh viện thành lập năm 2002, bởi chuyên gia chuyên khoa Lê Vương Văn Vệ sáng lập. Vị bác sĩ chuyên khoa này được mọi người biết đến với quá trình kiên giúp một chị em phụ nữ sinh con thành công vòng việc thụ thai cùng với tinh trùng của người chồng đã chết.

Các ngành được cho là điểm hay của bệnh viện Nam học cùng hiếm muộn Việt Bỉ là khám điều trị bệnh nam khoa như: viêm nhiễm dịch hoàn, viêm da bao quy đầu, dài, bệnh hẹp bao quy đầu, bệnh đường bài tiết niệu... nhưng song đây, hỗ trợ và cách điều trị vô sinh, thi thoảng có ý định bằng các phương thức nội, ngoại khoa cũng được bệnh viện khai triển, mang đến hiệu quả tốt.

Địa chỉ: Số 23, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lịch làm việc: Thứ hai đến thứ 7 (từ 8h tới 17h), riêng chủ nhật chỉ thực hiện buổi sáng.

Bệnh viện Nam học cùng với hãn hữu muộn Hà Nội

Bệnh viện là cơ sở tư nhân hàng đầu chuyên khám, trả lời cùng với chữa các bệnh lý về giới tính cùng sinh sản cho bệnh ở nam giới. Đây là một trong các cơ sở khám bệnh chuyên khoa nam ở Hà Nội được cánh mày râu thoải mái bởi vì quy tụ hệ thống y bác sĩ đang có kỹ năng, cơ sở vật chất khá tốt nhất. Phòng khám còn đều đặn cộng tác, nói chuyện chuyên môn, công nghệ cùng với những phòng khám chuyên khoa lớn như Viện Phụ sản TW, viện Bạch Mai...

Tuyệt đối, bệnh viện Nam học cùng với hi hữu muộn Hà Nội là một trong số cực kỳ ít địa chỉ y tế tư nhân được Bộ Y tế xác nhận có đủ điều kiện nhằm thực hiện nguyên lý thụ tinh qua ống thử IVF, giúp cho hiện thực hóa mơ ước thực hiện bác mẹ các cặp cặp thẳng hoặc muộn.

Địa chỉ: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Giờ thực hiện việc: 7h30-17h tất cả những ngày trong tuần.

Phòng khám Đại học Y Hà Nội

Phòng khám Đại học Y Hà Nội là địa điểm khám cách chữa bệnh đa khoa. Xung quanh những bệnh lý bình thường, bệnh viện còn đã có chuyên khoa chăm sóc thể trạng sinh lý cho bệnh ở nam giới.

Đảm nhận khám cùng với cách chữa tại đây là các Giáo sư, PGS, tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên gia đầu ngành, chủ yếu luôn tham gia giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội. Khoa được dụng cụ số đông máy móc hiện đại, địa chỉ vật chất khang trang. Người sở hữu bệnh có thể an tâm tới đây nếu mình bắt gặp những băn khoăn tế nhị.

Địa điểm: trọng điểm y học Số một tôn thất Tùng, P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Giờ làm việc:

Thứ hai đến thứ 6: 6h30 đến 16h30

Thứ 7: 6h30 đến 12h

Chủ nhaath: 7h30 đến 17h

- [Khám nam khoa giá bao nhiêu](#)
- [Tư vấn nam khoa](#)

Phòng khám Đại học quốc gia Hà Nội

Tại Hà Nội khám nam khoa tại đâu tốt thì bệnh viện Đại học quốc gia Hà Nội là một gợi ý dành cho cánh mày râu. Đây là phòng khám công lập, sinh hoạt dưới quá trình điều hành của Trường Đại học đất nước Hà Nội.

Bệnh viện đã có sức chứa vòng 1000 giường cách chữa nội trú. Dụng cụ tiên tiến, cơ sở vật chất khang trang. Đặc biệt, hệ thống y chuyên gia không chỉ giàu trình độ mà còn hết sức nhiệt thành, chu đáo cùng bệnh nhân.

Địa chỉ:

Địa chỉ 1: Số 182 Lương Thế Vinh thị xã Thanh Xuân Hà Nội

Địa chỉ 2: Số hai Phạm Văn Đồng huyện Cầu Giấy Hà Nội

Địa chỉ 3: Số 344 Nguyễn Trãi thị xã Thanh Xuân Hà Nội

Địa chỉ 4: phố Hàm Nghi, Mỹ Đình một, Mỹ Đình 2, thị xã tầm Liêm, Hà Nội.

Giờ thực hiện việc: 8h00 16h30 các ngày từ thứ hai đến thứ 6

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bình thường, nếu như nhắc tới phòng khám Phụ sản TW, đa số người chỉ nghĩ tới việc thăm khám phụ khoa hoặc chăm nom sức khỏe thai kỳ, sinh nở cho phụ nữ. Nhưng, bệnh viện cũng là địa chỉ khám nam khoa chất lượng, uy tín hàng đầu cả nước nói chung cùng với Hà Nội kể riêng.

Phòng khám cùng ưu điểm xuất hiện bật là đội ngũ chuyên gia chuyên khoa, bác sĩ giàu trình độ. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị tối tân cũng là điểm mạnh tuyệt vời, giúp cho bệnh viện trở nên cơ sở “chọn mặt dành vàng” của không ít quý ông.

Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lịch làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (6h30 đến 16h30).

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đây là một trong những bệnh viện tuyến đầu của thủ đô. BV Phụ sản Hà Nội được thành lập năm 1979, chuyên khám chữa cùng với chăm nom sức khỏe sản phụ khoa. Ngoài ra, phòng khám còn phân phối các nhà sản xuất khám bệnh lý nam khoa, khám, cách điều trị nam khoa.

Với vừa qua 40 năm kinh nghiệm, đây là cơ sở quen thuộc không chỉ của các phụ nữ mà còn là khu vực khám cách điều trị các bệnh khó khăn nhắc của không ít các đấng mày râu.

Địa chỉ:

Địa chỉ 1: Số 38, phố Cảm Hội, huyện hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ 2: Số 10, đường quang đấng Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

Lịch thực hiện việc:

Thứ 2 Thứ 6: 7h00 16h30

Thứ 7 & Chủ Nhật: 8h00 16h00

Phòng khám Trung ương Quân đội 108

Địa chỉ khám sinh lý nam tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu là bệnh viện TŨQĐ 108. Đây là địa điểm khám cách điều trị đa khoa, trong đó, khoa Nam học mặc dù mới được thành lập song được đầu cơ mạnh mẽ về địa điểm vật chất, dụng cụ thiết bị, đội ngũ y bác bỏ sĩ...

So cùng với những bệnh viện chuyên, chuyên khoa khác thường, Khoa tiết niệu và Nam học viện 108 đã có số lượng bệnh nhân ko quá đông. Nam giới sẽ chọn lựa để đơn giản cho vấn đề khám điều trị bệnh, ko mất quá đa phần công sức cùng thời điểm nhằm chờ đợi.

Địa chỉ: Số 1, trần Hưng Đạo, hai Bà Trưng, Hà Nội

Giờ làm việc: 7h 17h khoảng thứ 2 đến thứ 6.

Bệnh viện y khoa Cổ truyền nhiễm Trung ương

Xung quanh những cơ sở cách điều trị bệnh nam khoa theo biện pháp tiên tiến, việc sử dụng y khoa cổ lầy truyền cũng được ghi nhận mang tới hiệu quả tương đối tích cực. Tuyệt đối, sự hài hòa của cả hai phương thức này được cho là phương thức đi đây triển vãng, giúp bệnh ở nam giới kiểm chế được những câu hỏi về sức khỏe giới đặc điểm.

Nếu như dự tính khám chữa bệnh bài tiết niệu, nam khoa theo cách này, bạn sẽ tham khảo phòng khám y học Cổ truyền Trung Ương. Đây được xem xét là địa chỉ đầu ngành về y khoa cổ lan phương Đông. Với các nam khoa, bệnh nhân được điều trị bằng những bài thuốc Đông y hài hòa một vài công nghệ tiên tiến khác.

Địa chỉ: 29 Nguyễn Bình Khiêm, 2 Bà Trưng, Hà Nội

Lịch thực hiện việc: từ thứ hai tới thứ 6 (7h tới 16h).

Bệnh viện E

Xung quanh khám cùng với điều trị những bệnh lý bình thường, bệnh viện E còn đã có chuyên khoa nam học. Với đội ngũ y chuyên gia chuyên khoa được đào tạo bài bản, chuyên sâu, đã có trình độ qua thăm khám cùng cách chữa, người bị bệnh có thể yên tâm nếu đến đây.

Tuy không nên là một bệnh viện to, tuy nhiên Viện E cũng thuộc tuyến Trung ương. Do vậy, tất cả công việc thăm khám, dùng cho người mắc bệnh thường xuyên được thực hiện tốt nhất. Mức giá tại địa chỉ này cũng được coi là không cao.

Địa chỉ: 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Giờ tiến hành việc: 7h30 tới 17h30

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa

Đây là phòng khám hạng 2, trực thuộc thành thị Hà Nội. Nếu như bạn không có số nhiều thời gian hay ngại xếp hàng đông đúc, thì đây sẽ là một gợi ý tốt nhất. Ở đây, bệnh ở nam giới có thể khám chữa các bệnh chuyên khoa nam như: rối loạn cương, chứng xuất tinh sớm, u tuyến tiền liệt, nhiễm trùng con đường toát niệu...

Địa chỉ: 280 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Giờ làm việc: 8h00 đến 17h00 các ngày từ thứ hai đến thứ 7

Vừa qua đây là gợi ý các địa chỉ khám bệnh lý nam khoa ở Hà Nội đảm bảo, được chủ yếu người tin tưởng, lựa chọn. Trước lúc đi khám, bạn cần chuẩn mắc phần đông, cả về giai đoạn, nguồn vốn, giấy má. Nếu sẽ, hãy đăng ký trước nếu như tới nhằm ko mất công chờ đợi.

- [Giá cắt bao quy đầu](#)
- [Chi phí cắt trĩ](#)
- [Tư vấn bệnh trĩ zalo](#)
- [Tư vấn bệnh giang mai trực tuyến](#)
- [Tư vấn bệnh lậu trực tuyến](#)

Một vài chủng hình khám phải thực hiện nếu khám bệnh nam khoa

Xét nghiệm tinh binh đồ, khám hormone, kiểm tra dịch niệu đạo, khám nước giải,.. Là một vài khám mà bác sĩ chuyên khoa đều chỉ dẫn trong tiến hành thực hiện thăm xét nghiệm.

Xét nghiệm tinh trùng đồ

Đây là kiểm tra khá quan trọng qua vấn đề xem xét tình huống sức khỏe sinh lý bệnh ở nam giới. Thông trong thành quả xét nghiệm tinh dịch đồ, bác sĩ chuyên khoa có thể đơn giản xác định lượng cùng khả năng quan hệ của tinh dịch. Thông thường số lượng tinh binh cũng khả năng quan hệ của tinh dịch càng cao thì lại càng chứng tỏ khả năng sinh sản mạnh mẽ ở nam giới.

Tình trạng vô sinh hầu hết là do lượng tinh binh uy tín hoặc tinh binh hoạt động yếu. Ước đặc tính cứ vòng 100 bệnh ở nam giới thì lại có tới 15 nam giới gặp vướng mắc về thể trạng sinh sản vì tinh trùng hoạt động khác lạ.

Khám tinh trùng đồ là khám đầu tay cho các đôi cô ấy anh ấy nếu như đi kiểm tra hiếm muộn. Để bảo đảm thành quả khám chuẩn xác nhất, bệnh ở nam giới phải kiêng bản tinh cỡ 2-7 khi trước khi lấy chiếc tinh dịch.

Khám hormone

Hormone Testosterone tại nam giới làm hiểm nguy ví dụ một chất kích thích khoái cảm tình dục. Khám Hormone Testosterone thường xuyên được tiến hành đi đến thời gian buổi sáng (lúc hormone đạt nồng độ không nhỏ nhất).

Xét nghiệm hormone testosterone giúp đánh giá hầu hết chỉ số

Muốn an toàn thành quả chuẩn xác thì trước lúc tiến hành xét nghiệm, những đàn ông không phải áp dụng bất cứ chủng thuốc nào để ảnh tới nồng độ hormone.

Nồng độ hormone Testosterone được coi là thông thường nếu hiệu quả kiểm tra nằm trong tầm 300 tới 1.000 ng/dl. Tình huống nồng độ Testosterone tổn ít hơn mức thông thường thì khả năng sinh lý của bệnh ở nam giới khó đừng nên được ảnh hưởng.

Biểu hiện hoặc thấy nếu số lượng hormone Testosterone uy tín tốt là bệnh ở nam giới không hưng phấn giao hợp, khó khăn tiến hành cậu bé cương, giảm lượng tinh binh, rụng tóc, rắc rối, cơ bắp không còn săn chắc, béo phì, loãng xương.

Một số xét nghiệm bất thường

Bên ngoài những khám trên, nếu thăm khám bệnh chuyên khoa nam định kỳ, những chuyên gia chuyên khoa có thể thực hiện một số khám khác thường như:

Xét nghiệm dịch niệu đạo bao gồm: soi tươi dịch niệu đạo, kiểm tra Sti (như : chlamydia. Bệnh lậu cầu, trung rò,...) giúp cho phát hiện những lạ cùng với những bệnh xã hội, bệnh lây lan trong con đường tình dục, do vậy đưa ra những trả lời và phác đồ trị (nếu có).

Xét nghiệm nước tiểu: đánh giá tình huống virus con đường toát niệu cũng như những chứng bệnh nhiễm truyền trong con đường tình dục lúc đang có.

- <http://bacninh.hvnh.edu.vn/upload/7039/fck/files/HDNK-57911511630.pdf>
- <http://cdspdienbien.edu.vn:8081/Uploads/files/SVN-57911511628.pdf>
- <https://kiemdinhclgd.tgu.edu.vn/Content/files/57911511625.pdf>
- <https://sinhvien.eaut.edu.vn/Uploads/files/khamnamkhoa-57911511624.pdf>
- <http://daotao.daihochalong.edu.vn/Uploads/files/khamnamkhoa-57911511623.pdf>
- http://th-mnthanhuong.haiduong.edu.vn/null/viet_tin/files/khamnamkhoa-57911511629.pdf
- <http://qltd.ltxh.edu.vn/Uploads/files/HD-57911511627.pdf>
- <http://daotao.tbd.edu.vn/Uploads/files/tkb-57911511626.pdf>
- <https://ctuet.edu.vn/Admin/View/ckfinder/userfiles/files/ctuet/khamnamkhoa-57911511621.pdf>
- <http://study.hmtu.edu.vn/Uploads/files/khamnamkhoa-57911511622.pdf>

- <https://bav.edu.vn/upload/17869/fck/files/khamnamkhoa-57911511615.pdf>
- <https://ktn.tvu.edu.vn/public/ckfinder/files/PDF/khamnamkhoa-57911511619.pdf>
- <https://www.utc.edu.vn/upload/files/khamnamkhoa-57911511620.pdf>
- <https://binhdinh.gov.vn/upload/2005340/fck/t22024/khamnamkhoa-57911511611.pdf>
- <http://snnptnt.phuyen.gov.vn/Content/upload/files/TTQL/khamnamkhoa-57911511612.pdf>
- <http://fepn.uet.vnu.edu.vn/upload/2001767/fck/khamnamkhoa-57911511616.pdf>
- <https://sldtbxh.daklak.gov.vn/documents/7515288/0/khamnamkhoa-57911511613.pdf>
- <https://ttinhoc.duytan.edu.vn/upload/files/khamnamkhoa-57911511618.pdf>
- <http://cnc.edu.vn/upload/738/fck/files/khamnamkhoa-57911511614.pdf>
- <http://vmina.uet.vnu.edu.vn/upload/20507/fck/files/khamnamkhoa-57911511617.pdf>